



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๔.	นายจำนงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำนงค์ หนูเพชร
๕.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๖.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๗.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๘.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๙.	นายพรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรัตน์ ราชมณี
๑๐.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๑.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๑๒.	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขเดช

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๓.	นางสาวอรุสุม่า สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรุสุม่า สิทธิฤทธิ์
๔.	นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
๕.	นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
๖.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	วสันต์ ไทรแก้ว
๗.	นายช้องคมน์ พลอินทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	ช้องคมน์ พลอินทร์
๘.	นางสัจจนา หนูรูน	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรูน
๙.	นายภูสิทธิ์ ธิยาพันธ์	ประธานประชาคม ม.๑๒	ภูสิทธิ์ ธิยาพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลา ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน **๑.๑ กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา”** ด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดจัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร โดยปลูกต้นไม้จำนวน ๕๐ ต้น ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะพุดทองโย่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสวมเสื้อโทนสีฟ้า ซึ่งเป็นเสื้อของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน **๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑**

ประธาน สมาชิกท่านใดประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุม ขอเชิญได้รับ ขอเชิญท่านสมาชิกจำนงค์ครับ

นายจำนงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านประธานประชาคมหมู่บ้าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาวันนั้นเครื่องมือสื่อสารในการบันทึกเสียงมีการขัดข้อง รายละเอียดต่างๆค่อนข้างไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไร วาระที่ผมได้อภิปรายในวันนั้น ในวาระอื่นๆ ผากไปถึงฝ่ายบริหารในเรื่องของโครงสร้างจำป็นพื้นฐานในเขตป่า อยากจะสอบถามนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าตอนนี้ได้ติดตามไปหรือไม่ เพราะว่าในระเบียบวาระอื่นๆที่บันทึกในรายงานการประชุมขาดตกไป อยากจะสอบถามฝ่ายบริหารว่า ทางเทศบาลได้ติดตามไปถึงไหน เพราะรายละเอียดในบันทึกรายงานการประชุมจะหายไป ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูล ขอขอบคุณครับ

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ เห็นใจทางสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ ที่เราร่วมกันมา การบันทึกถ้อยคำในที่ประชุมสภา เสมือนกฎหมายฉบับหนึ่งของท้องถิ่น ที่มีความสำคัญแยะ ผมพูดในวันนั้นต่อจากพิธีสวด สวดเศ ถึงเรื่องการโยกย้ายงบประมาณ ท่านนายกฯได้ชี้แจงเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ แต่ดูในวาระการประชุมที่ผมได้พูดในวันนั้น ไม่มีสัคนิด เนื้อหาสาระต่อจากพิธีสวดในหน้าที่ ๔ สั้นๆ ไม่มีอะไร ทุกคนดู นี่ ก่อนที่ผมจะพูดอะไร ผมร่างโน้ตมาเพื่อป้องกันความผิดพลาด เพื่อควบคุมจิตใจและอารมณ์ไม่ให้บิดพลิ้วเกินไป ขอให้ครั้งนี้นักบันทึกถ้อยคำ

การประชุมของสภาท้องถิ่นให้เป็นอุทธรณ์สอนใจ เป็นกรณีศึกษาว่า เราต้องทำให้ดีกว่านี้ เพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น ผมพูดเยอะว่าที่เขาไม่ให้ใช้งบประมาณทำในเขตพื้นที่ป่า แนะนำให้ทางเทศบาลได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่แต่ละเขตป่า ซึ่งเป็นถนนของชาวบ้านที่มีอยู่ก่อน ไม่ใช่ถนนที่เราไปบุกเบิกใหม่ เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะอ้างอิงรายงานการประชุมโต้แย้งต่อเจ้าของพื้นที่ เป็นผลประโยชน์ของประชาชน เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารและผลประโยชน์ของฝ่ายสมาชิกสภา ผมฝากไว้เป็นบทเรียน ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน ขอขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์มาก ผมในฐานะที่เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม ที่ท่านเจตนิพัทธ์ชี้แจง ไม่ทราบอยู่ในวาระที่เท่าไรครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ในวาระอื่นๆ ตรง เพราะผมพูดในประเด็น การขอใช้พื้นที่ป่า แต่ผมพูดในหน้าที่ ๔ ผมพูดถึงระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในป่าสงวน ถ้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ให้ขออนุญาตตามมาตรา ๑๓ ทวิของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผมพูดในลักษณะนี้ และขอบอกด้วยถึงวิธีส่งเอกสารไปถึงหน่วยงานที่ขึ้นตอน

ประธาน ตามที่ท่านได้นำเสนอ จะให้เจ้าหน้าที่ไปเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุม มีท่านอื่นมีไหม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ยุติติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ

นายกเทศมนตรี เรเรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ๔.๑ ยุติติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ ๑. สถานการณ์คลัง ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเขาพระมีสถานะการเงิน ดังนี้ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๒,๕๙๓,๔๙๘.๔๑ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๔,๘๙๕,๑๙๑.๓๘ บาท ๑.๑.๓ เงินสะสม จำนวน ๑๐,๓๑๙,๐๖๕.๘๖ บาท ๑.๑.๔ รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อนนี้ ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ รวม ๕๔๔,๐๐๐ บาท ๑.๑.๕ รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้กัณเงินผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๒๑,๕๓๒,๘๕๕.๘๗ บาท ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ

๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑) รายรับจริง จำนวน ๔๘,๘๔๐,๙๗๘.๘๖ บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ ไม่มี (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๕,๑๗๒,๒๑๐.๙๑ บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ ไม่มี (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๔๙,๒๐๐ บาท (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๗๖๗,๗๐๐ บาท (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๕ รายการ ในปี ๒๕๖๒ทางเทศบาลตำบลเขาพระได้ตั้งประมาณการรายรับอยู่ที่ ๕๑,๐๑๔,๕๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ ๕๑,๐๑๔,๕๐๐ บาท ตั้งงบประมาณแบบสมดุล ส่วนรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายปรากฏอยู่ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งส่งให้สมาชิกทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว และได้ตั้งงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบและพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เลขานุการสภา

ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญท่านเลขาธิการได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหาร ในส่วนของเอกสารในการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้แจกให้สมาชิกไป เล่มแรกเป็นร่างเทศบัญญัติ เล่มสี่ฟ้า เป็นเล่มหลัก เล่มที่สองเป็นรายละเอียดโครงการและประมาณการค่าก่อสร้าง เฉพาะประมาณการโครงการค่าก่อสร้าง ให้ไปพิจารณาว่าเป็นค่าก่อสร้างโครงการใดบ้าง ต่อไปเล่มที่สามเป็นโครงการที่อยู่ในหมวดค่าใช้สอย โครงการนี้จะปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติปี ๒๕๖๒ ว่าทำโครงการอะไรบ้าง จะได้ให้สมาชิกได้พิจารณาไปพร้อมกัน ส่วนที่เปลี่ยนแปลงในร่างเทศบัญญัติคือค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องระบุรายละเอียดว่าอยู่ในแผนหน้าไหน จะเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ก่อนจะพิจารณา ขอชี้แจงหนังสือสั่งการ ในทุกปีกระทรวงมหาดไทยได้ให้ท้องถิ่นทำงบประมาณรายจ่าย ในการตั้งงบประมาณรายรับ ให้รับจากรายรับที่จัดเก็บเอง ส่วนที่สองคือภาษีจัดสรร ส่วนที่สามคือเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตั้งตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ที่กำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ การถ่ายโอน ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นี่คือสาระสำคัญ หัวใจหลักว่ารายรับรายจ่ายตั้งอย่างไร ในการกำกับดูแล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลโดยการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณไม่ทันกำหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเหตุผลในการเสนอร่างไม่ทัน พร้อมทั้งเร่งรัดให้เสนอร่างงบประมาณให้ทันภายในกำหนดเวลาด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นตามระยะเวลาที่สมควร นี้คือเรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ส่วนรายจ่าย มีรายละเอียดมาก ในปีนี้รูปแบบ ให้จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-LAAS ให้แล้วเสร็จและให้เสนอสภาท้องถิ่นภายใน ๑๕ สิงหาคม และประกาศให้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ในส่วนของด้านรายรับ ตามที่ผมได้ชี้แจงว่ามีอยู่สามส่วนคือรายรับเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุน ในส่วนของเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน ประกอบด้วยเรื่องของการศึกษา และเรื่องของ

สาธารณสุข ซึ่งได้ชักซ้อมแยกมาต่างหาก ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดอยู่ว่าให้ท้องถิ่นตั้งรับและภารกิจถ่ายโอนให้รวมอยู่ในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ รายละเอียดอีกมากที่ต้องดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนเพิ่มเติมจากปีก่อนๆ เช่นเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า เรื่องของสาธารณสุขตามพระราชดำริ ในปีที่ผ่านมามีการโอนงบประมาณส่วนนี้มาให้ ในส่วนของการพิจารณาของสภา ในส่วนที่ ๑ จะให้สภาได้อภิปรายก่อนที่จะลงมติ ขออนุญาตชักซ้อมทำความเข้าใจแก่นักก่อน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงการทำงานงบประมาณ ท่านสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญอภิปรายได้ ขอเชิญสมาชิกพรรคินทร์ครับ

นายพรรคินทร์ ราชมณี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรคินทร์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ไม่ค่อยได้เปิดดูขอยอมรับสภาพความเป็นจริง แต่พอเปิดดูก็เห็นว่าน่าจะมีรายรับเพิ่ม ตัวเลขอาจจะน้อยไป อย่างหน้าที่ ๑๗ งบประมาณการรายรับ รายการสุดท้าย ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตามปกติ การจับของตำรวจจราจร การปรับในพื้นที่ ส่วนหนึ่งจะต้องคืนกลับให้กับพื้นที่ ก็เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจ จากการสังเกต ๓ ปี ไม่มีการส่งคืนให้เทศบาลตำบลเขาพระ ผมได้สอบถามในที่ประชุมของคณะกรรมการตำรวจ ว่าเหตุใดจึงไม่เฉลี่ยคืนให้กับเจ้าของพื้นที่ที่มีการจับผู้กระทำผิดจราจรทางบก ได้รับคำตอบว่าทางเทศบาลไม่ได้ทำหนังสือแจ้งไป เป็นคำตอบจากที่ประชุม นั่นคือประเด็นที่หนึ่ง ส่วนประเด็นที่สอง หน้าที่ ๑๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตรงนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกตั้งข้อสังเกตดู ในส่วนนี้ค่าประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายในเทศบาลตำบลเขาพระ ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย ร้านซื้อเคซียง ชีียง พวกนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งนั้น ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ลงไปสำรวจละเอียดหรือไม่ ว่า แต่ละร้านเราได้เก็บภาษีหรือไม่ นี่คือสองสิ่งที่ตั้งข้อสังเกต ส่วนข้อที่สาม ค่าตอบแทนนอกเวลาของพนักงาน ในส่วนนี้ผมได้คุยกับท่านปลัดนอกรอบไปแล้วว่า เจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะพนักงานจ้าง ลูกจ้าง การลงปฏิบัติงานในพื้นที่วันเสาร์วันอาทิตย์ น่าจะได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงในบางส่วน งบประมาณรายจ่ายได้ตั้งไว้ แต่ไม่เคยนำมาใช้จ่าย ตั้งไว้ลอยๆไว้เท่านั้น ขอให้มีการปฏิบัติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ

นายโชคดี ศรีเปารยะ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่องไม่มีการบรรจุงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ ไม่มีการบรรจุมา ๒ ปีแล้ว ปี ๖๐ และ ๖๑ ปีนี้ วันนี้เลยขอสอบถามทางประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าเหตุผลในการไม่ได้บรรจุในส่วนนี้ เดือนกันยายนนี้จะมีการประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ จะได้ชี้แจงว่าเหตุผลใดที่ไม่ได้บรรจุ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงในส่วนที่สมาชิกได้ซักถามครับ

นายกเทศมนตรี

ในส่วนของท่านสมาชิกโชคดีที่ได้สอบถามในเรื่องอุดหนุน จะให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงในระเบียบ ว่าทำไมในสองปีที่ผ่านมาเทศบาลไม่ได้อุดหนุน เพราะสาเหตุอะไร ขอขอบคุณครับ

ประธาน

การประชุมขอให้ไปตามเอกสาร ตั้งแต่หน้าที่ ๒ - ๖๔ เรื่องประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย ซึ่งประมาณการตั้งแต่ปี ๖๐ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ไม่ว่าจะรายรับหรือรายจ่าย สมาชิกท่านใดสงสัยในตัวเลขงบประมาณ รับจริงในปี ๖๐ ประมาณการของปี ๖๒ ถ้ามี ขอเชิญครับ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขต ๑ ได้รับเอกสารแล้วเปิดดู ๙๘ เปอร์เซ็นต์ของเอกสารทั้งหมด รู้สึกว่าตัวเลขจะมากและตีความหมายไม่เข้าใจเท่าที่ควร เพราะเป็นหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผมก็เข้าใจ แต่ให้เข้าใจลึกลงไปสักนิด สมาชิกทุกท่านเปิดไปดูหน้าที่ ๑๔ เรื่องการรับและประมาณการ ผมแปลกใจอยู่ในข้อค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร หลังจากเทศบาลตำบลเขาพระ ได้เปิดใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร เราจะเห็นได้ว่าจะมีกฎหมายอะไร อยากให้เจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยถ่ายเอกสารให้กับสมาชิกด้วย ของแต่ละปี ผมสังเกตได้ว่ามีชาวบ้านสร้างที่พักอาศัยมาก แต่เราจะจ่ายเงินให้กับเทศบาลตำบลเขาพระอย่างไร ผมก็ไม่ทราบและมาดูหมวดของรายได้เบ็ดเตล็ด การขายแบบแปลน ๒-๓ ปีที่ผ่านมาได้ยกเลิกการจ้างแรงงานท้องถิ่น มาขายแบบแปลน แต่ละปีที่ผ่านมาสภาเทศบาลบัญญัติโครงการมากมายของเทศบาลตำบลเขาพระ แต่ขายแบบแปลนได้ห้าพันบาท ทุกโครงการก็บาท ทำไม่น้อยนักหรือมีการบริหารเบ็ดเสร็จกันหมดแล้ว แล้วจะเอาเงินไหนไปพัฒนา ผมไม่เชื่อว่า จะคัดค้านทุกเรื่อง แต่ขอให้เกิดสมดุลกันบ้าง ไปดูรายจ่ายของเทศบาล ยอดรวมห้าสิบบล้านบาท แต่สมาชิกทุกคนอ่านในเอกสารจะพบส่วนต่างมาก ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ ช่วยศึกษา ช่วยชี้แนะกันบ้าง ผมดูรายจ่ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นให้มากนัก เช่นงบของบุคคลกรท้องถิ่น อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยประหยัดไว้บ้าง ตำแหน่งที่ไม่จำเป็น ดูความจำเป็นบ้าง ตอนนี้งบประมาณของเราน้อยนัก อยากให้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า คัดค้าน ในการบริการสาธารณะประโยชน์ต่อชาวบ้าน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในส่วนของรายรับรายจ่ายใหม่ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญท่านเลขาฯตอบคำถามครับ

เลขานุการสภา

ขออนุญาตนำเรียนในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในการสอบถามเรื่องเงินอุดหนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน ในส่วนนี้ขอย้อนหลังไปปี ๖๐ เราได้ตั้งไว้ในเทศบาลบัญญัติงบประมาณ ในส่วนปี ๖๑ และ ๖๒ เราไม่ได้ตั้งไว้ สืบเนื่องมาจากเงินสวัสดิการชุมชน เป็นการจัดตั้งตามระเบียบสภาชุมชน มีการตั้งไว้สามส่วน คือ สมาชิกหนึ่งส่วน รัฐบาลหนึ่งส่วน และท้องถิ่นหนึ่งส่วน ในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ในตัวระเบียบ การบริหาร กำหนดไว้ว่าให้รายงานต่อท้องถิ่นปีละสองครั้ง ซึ่งในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาพระ ได้ขอสนับสนุนมาต่อเนื่อง แต่มาหยุดในปี ๖๐ สาเหตุเนื่องจากว่าในส่วนของการรายงานรายรับรายจ่ายของกองทุน ทุกปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากว่าจะทำหนังสือมาว่าขอรับเงินอุดหนุน แต่ในเรื่องการดำเนินงาน ซึ่งผมได้แจ้งไป ๒-๓ ครั้งแล้วว่าจะต้องรายงานให้เทศบาลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง ก็ไม่เคยมี ก็บอกว่าถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ทางเทศบาลก็ขออนุญาตหยุดไว้ก่อน ในส่วนเงินของรัฐบาล ผมทราบว่าหลายปีก่อนหน้าโน้นก็ไม่ได้มีการจัดสรร คือปกติสามส่วนของท้องถิ่นส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง จึงเรียนว่า ถ้ากองทุนยังไม่เรียบร้อย ไม่ดำเนินการตามระเบียบ ไม่รายงานสถานะการเงินการคลังให้ทางเทศบาลทราบ เราก็ขอหยุดไว้ก่อน ถ้าเราอุดหนุนไป ถ้าติดตามกองทุนไปแล้วไม่เรียบร้อย เราอุดหนุนไปเรามีความเสี่ยง เคยคุยกับกรรมการหลายครั้ง ทุกปีจะได้รับคำตอบเดิมว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณจะขอรับมา

แต่ไปดูรายงานการเงินการคลัง ไม่ทราบใครทำ ไม่ทราบอยู่ที่ไหน ในส่วนที่สอง ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร ที่เพิ่มขึ้นเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ทางเทศบาล ตำบลเขาพระได้อยู่ภายใต้ พรบ.ควบคุมอาคาร เต็มพื้นที่ของตำบลเขาพระ ใครก่อสร้าง จะต้องเติมอาคารที่อยู่อาศัย ต้องมีแบบแปลน ต้องมาขออนุญาตเรียบร้อยตั้งแต่ปี ๕๖ เป็นต้นมา เราดำเนินการมาเรียบร้อย ตรงนี้ถามว่าเป็นปัญหาอุปสรรคใหม่ เป็นปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล จะต้อง เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นที่ดินในพื้นที่ของเราจะเห็นว่าจะจะเป็นพื้นที่ป่า เป็นพื้นที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ เป็นปัญหาอุปสรรคมาก การก่อสร้างบางครั้งก็ขออนุญาต เมื่อขอเอกสารสิทธิ์ ก็ไม่มี เป็นปัญหาอุปสรรค แต่คนที่มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อย เข้าสู่ ระบบมากขึ้น จะเห็นว่าค่าธรรมเนียมเก็บได้มากขึ้น เพราะว่าการก่อสร้างในเขตควบคุม อาคารจะต้องขออนุญาตทางท้องถิ่นให้ถูกต้อง ถ้าใครก่อสร้างแล้วไม่ขออนุญาตเจ้า พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ยุติการก่อสร้างจนกว่าจะขออนุญาตก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในส่วนของ พรบ.ควบคุมอาคาร ถือว่าเป็นการปฏิบัติได้มากขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมา ถ้าไม่ ขออนุญาตให้ถูกต้อง การขอเลขประจำบ้านก็มีความลำบากขึ้น ในส่วนที่สาม เรื่องการขายแบบแปลน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการขายแบบแปลนก่อสร้าง ในระเบียบกำหนดไว้ว่าเฉพาะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการถ่ายแบบหรือให้แบบผู้รับจ้าง ปกติเราขายตามแบบค่าใช้จ่ายที่ ต้องจ่ายในการจัดทำ แต่เราไม่สามารถให้ผู้รับจ้างมาที่เทศบาลได้มาขอรับหรือมาขอซื้อ ได้ แบบทุกแผ่นต้องอัปโหลดขึ้นไปในระบบ เมื่อประกาศ เราต้องประกาศในระบบของ กรมบัญชีกลาง แบบเราก็อัปโหลดขึ้นไปเลย ใครสนใจก็สามารถโหลดเอาเองที่บ้าน ไม่ต้อง มาที่เทศบาล ถ้าสนใจก็สามารถยื่นเสนอราคาได้ การอัปโหลดเอกสารแบบจะไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งกำหนดว่าให้กำหนดได้เท่าที่มีภาระค่าใช้จ่าย ตามที่เทศบาลพึงจะจ่าย ตอนนี้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้แบบผู้รับจ้างไป การ จัดซื้อจัดจ้างเปิดกว้างให้ผู้รับจ้างได้เข้าถึงแบบมากขึ้น บางครั้งมาโหลดประกาศ มา โหลดแบบ ไปหลายร้อยคน แต่มาขึ้นจริงแค่ไม่กี่คน จึงขออนุญาตที่จะไม่ขายแบบเลย ดีกว่า ขออนุญาตชี้แจงในสามประเด็นตรงนี้ก่อน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

สมาชิกท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมในประมาณการรายรับรายจ่าย ลองเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญท่าน อภิปรายในรายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในแผนงาน ไหนใช้จ่ายงบประมาณเท่าไร ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ มีไหม สมาชิกที่จะอภิปรายใน รายละเอียด ถ้ามี ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖ ผมจะขอมติในวาระที่ ๑ ขึ้น รับหลักการ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็น ควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ เทศบาลตำบลเขาพระ ในวาระที่ ๑ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่รับ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน (รับหลักการเวลา ๑๐.๔๕ น.)

๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป

- ประธาน
เลขานุการสภา
ขอเชิญเลขาธิการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ มีการกำหนดให้พิจารณาสามวาระ ในวาระแรกเมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการไปแล้ว การพิจารณาในวาระที่สอง จะให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในการพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ท่าน และให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก มีการเสนอและรับรองแต่ละท่าน จนครบตามจำนวนที่เสนอ ถ้ามีการเสนอ ๒ ท่านจะต้องมีการลงคะแนนในการคัดเลือกกรรมการ เมื่อได้คณะกรรมการแล้ว จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และเรื่องที่สองคือระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สอง ทั้งในร่างเดิมและร่างที่มีการเสนอคำแปรญัตติให้แล้วเสร็จ ในส่วนนี้จะได้ให้สภาท้องถิ่นได้เสนอจำนวนคณะกรรมการก่อน ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการจะเป็นไปตามระเบียบ ว่าประชุมวันไหนจะได้ส่งหนังสือไปให้ผู้ขอแปรญัตติ ผู้บริหาร ได้ประชุมรับทราบไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงด้วย ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
- ประธาน
นายจ้านงค์ หนูเพชร
ขอบคุณท่านเลขาธิการที่ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการจะมีไม่น้อยกว่าสามและไม่เกินเจ็ดคน มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ผมขอถามที่ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติที่จะคัดเลือกในครั้งนี้นี้ จะให้มีคณะกรรมการกี่ท่าน ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกจ้านงค์ครับ
- ประธาน
นายโชคดี ศรีเปารยะ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจ้านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผมขอเสนอ ๓ ท่าน ครับ
- ประธาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
- ประธาน
สมาชิทท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิทท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ
- ที่ประชุม
ประธาน
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
- ที่ประชุม
ประธาน
สมาชิทท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ
- ที่ประชุม
ประธาน
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
- ที่ประชุม
ประธาน
เมื่อมติที่ประชุมมีเสียงเท่ากัน ผมขอมติใหม่อีกรอบ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ
- ที่ประชุม
ประธาน
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
- ที่ประชุม
ประธาน
สมาชิทท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ
- ที่ประชุม
ประธาน
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
- ที่ประชุม
ประธาน
มติที่ประชุมครั้งที่ ๒ เท่ากัน ผมขอออกเสียงชี้ขาดตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผมเสนอ จำนวน ๓ ท่าน ครับ

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๓ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๖ ต่อ ๕ เสียง งดออกเสียง ไม่มี
- ประธาน** ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๑ ขอเชิญสมาชิกสมาชิกโชคดีครับ
- นายโชคดี ศรีเปารยะ** เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ ขอเสนอสมาชิกพรรคนี้ ราชมนี ครับ
- ประธาน** ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกพรรคนี้ ราชมนี เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
- นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์** ผมขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ ครับ
- ประธาน** ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกธรรณี หนูเพชร และสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๒ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
- นายสถิตย์ สุขเขต** เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอท่านเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ
- ประธาน** ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกธรรณี หนูเพชร รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรรูปคนที่ ๓ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๓
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรรูปจำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกพรรคนี้ ราชมนี สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต
- ประธาน** ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป
- พักการประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.
- เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น.
- ประธาน** หลักจากที่พักการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแปรรูปคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปชี้แจงผลการคัดเลือกฯ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ
- นายพรรคนี้ ราชมนี** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จากการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ คือกระผมนายพรรคนี้ ราชมนี และเลขานุการคณะกรรมการ คือ นายเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ประธาน** เลือกต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ เวลาทำการ คือนับตั้งแต่เวลารับหลักการวันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. นับต่อไปไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์

ชั่วโมง ขอให้ท่านพิจารณาว่ากำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติสิ้นสุดวันที่เท่าไร ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย ขอเชิญสมาชิก เจตนิพัทธ์

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครับ

ประธาน ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๙ ท่าน สมาชิกเห็นด้วยกับที่สมาชิกเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์เสนอ ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. และมีมติกำหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ ท่าน**

ประธาน ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

๔.๓ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประธาน ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๗ (ทวิ) การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๒๘ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการอุดหนุนที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติ ปี ๖๒ ทั้งหมด อุดหนุนหมู่บ้าน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ อุดหนุนโรงเรียน อาหารกลางวันอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้ว เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกได้พิจารณาอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน ก่อนที่สมาชิกจะได้อภิปรายซักถาม ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจง ซึ่งปกติเงินอุดหนุนเราไม่เคยได้พิจารณามาก่อน ขอเชิญครับ

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินี้สืบเนื่องมาจากว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่ผ่านมา ในการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลต้องส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วให้ผู้ว่าราชการเห็นชอบ ดังนั้นโครงการต่างๆอยู่ในร่างเทศบัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ในปี ๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจในการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลให้นายอำเภอ ดังนั้นนายอำเภอมีอำนาจในการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ แต่กฎหมายฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติเทศบาลกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าในการให้ความเห็นชอบเงินอุดหนุน ดังนั้นในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่านผู้ว่าได้มอบอำนาจให้นายอำเภอ แต่ว่าการพิจารณาเงินอุดหนุนตาม

ร่างเทศบัญญัติผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มอบให้นายอำเภอ ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านการเห็นชอบของสภา ดังนั้นต้องเสนอ ญัตติแยกต่างหาก เพราะว่าการใช้เงินอุดหนุน ท่านจะเห็นว่า มี ๒ ญัตติ ด้วยกัน ๔.๓ และ ๔.๔ ซึ่ง ๔.๔ เป็นของปี ๖๑ ๔.๓ เป็นของปี ๖๒ จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา เงินอุดหนุนทุกโครงการที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติ แลขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อน จะจ่ายได้ต้องไปตามขั้นตอนนี้ ในส่วนนี้ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อน และส่งไปให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เทศบัญญัติเป็นอำนาจของนายอำเภอ ผู้ว่ามอบมา แต่เงิน อุดหนุนผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มอบมา จะต้องขออนุมัติเฉพาะเงินอุดหนุนให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดได้อนุมัติด้วย ขออนุญาตนำเรียนในข้อระเบียบ และทำความเข้าใจใน ญัตตินี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกจะซักถามหรืออภิปรายโครงการทั้ง ๒๘ โครงการ เป็นโครงการขอรับเงินอุดหนุน ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงไปแล้วหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์ จะอภิปราย มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบ ผมจะขอถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วย คะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ ท่าน

๔.๔ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๖๓๑

ประธาน

ขอเชิญนาย ก ข ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ประจำปี งบประมาณ ๒๖๓๑ ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระได้จัดสรรงบประมาณโครงการอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๘๗ คน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๔ คน โรงเรียนวัดหน้าเขา จึงได้จัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๘,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๗ (ทวิ) การจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอเสนอ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๘,๐๐๐.- บาท ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญท่านเลขาฯเพิ่มเติมครับ

เลขานุการสภา

ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน ของโครงการเงินอุดหนุน ๒๕๖๑ เพิ่มเติม เนื่องจากว่าในส่วนโรงเรียนที่ได้รับเงิน อุดหนุนจากเทศบาลในเรื่องของอาหารกลางวัน ที่ผ่านมาระดับไว้สองร้อยวัน เอาข้อมูล เด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่ว่าระหว่างปีมีการเพิ่มการลด ในภาคเรียนที่

๑/๒๕๖๑ เริ่มเปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาจำนวนหนึ่งร้อยวัน มีหนังสือชักชวนมาจากกรมเพิ่มเติมว่ากรณีเด็กลดเด็กเพิ่มให้สามารถที่จะอุดหนุนได้ เทศบาลสามารถที่จะจ่ายได้ตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง เป็นเรื่องใหม่ของอาหารกลางวัน ดังนั้นในส่วนของโรงเรียนวัดหน้าเขา เด็กเพิ่มจำนวน ๑๔ คน ดังนั้นเงินอุดหนุนที่ขอมานในปี ๖๑ก็ไม่พอจึงขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เมื่อขอรับเพิ่มเติมจึงขอความเห็นชอบจากสภาและขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของโรงเรียนจุฬาภรณพิทยาคาร จะเห็นว่าไม่มีปีการศึกษา ๒๕๖๑เด็กไม่ได้เพิ่ม เด็กลดลง ดังนั้นการจ่ายเงินของโรงเรียนจุฬาภรณพิทยาคารที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติก็เพียงพอ สามารถจ่ายจริงตามที่เด็กลดในร้อยวันหลังนี้ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบแล้วว่าการจ่ายต้องจ่ายตามเด็กที่มีอยู่จริง ขออนุญาตนำเรียนให้ท่านได้ทราบในส่วนนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลเขาพระ หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดหน้าเขา ตามที่ท่านเลขขาได้ชี้แจงสาเหตุของการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่ม สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบ ผมขอลามติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดหน้าเขาหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๓ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี

ในวาระอื่นๆ สืบเนื่องจากในช่วงนี้สมาชิกหลายท่านได้เห็นการดำเนินการของชลประทาน มีปัญหาในเรื่องของการลากจูงรถพ่วงผ่านเส้นทางของตำบลเขาพระ โดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่บ้านจุฬาภรณ และถนนหนทางของจังหวัดในช่วงเย็นจะมีปัญหาการรถพ่วง เราไม่สามารถรู้ว่าจะเกินหรือไม่เกิน แต่รู้ว่าแยะ ก่อให้เกิดความเสียหาย ในส่วนนี้ผมได้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราสามารถจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ส่วนหนึ่ง พรบ.ของเรา เทศบาล พรบ.จรรยาบรรณรถพ่วงน้ำหนัก เรายังไม่ได้มีประกาศอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ดังนั้นผมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถทำอะไร ขอเรียนว่าผู้ประกอบการเขายังมีช่องว่างให้ผู้ประกอบการสามารถรถพ่วงหนักได้ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สก.พิบูลโรงพัก ที่ว่าการอำเภอ ที่จะผ่านมาถึงเราปลายทางแล้ว ช่องทางที่พอจะดำเนินการได้ต้องใช้พลังชุมชน ผู้นำชุมชนและผู้ที่ได้ผลกระทบในชุมชนนั้นๆ ได้ทำเรื่องและส่งเรื่องไปยัง กรม. ส่วนหน้า และ มทบ ๔๑ วันนี้ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าหลังจากการประชุมขอให้ท่านช่วยลงชื่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนที่ผ่านเส้นทาง และส่วนหนึ่งมีการร้องเรียนทางสื่อโซเชียล ถนนได้รับความเสียหายหลายช่วง ช่องทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือใช้มาตรการทาง คสช. ทำเรื่องไปยัง มทบ ๔๑ ในส่วนนี้ผมได้ประสานด้วยวาจาทาง มทบ ๔๑ ไปเบื้องต้นแล้ว ดังนั้นเดี๋ยว ท่านเจตนิพัทธ์ ท่านจรรย์ญู ท่านจะเห็นว่าบริเวณตรงนั้นได้รับผลกระทบอย่างแรง ถนนทรุดหนัก ในส่วนของเทศบาลเรายังไม่มีกฎหมาย พรบ.จรรยาบรรณ แต่เราต้องใช้พลัง

ของหมู่บ้าน มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สิน ในการใช้รถพ่วง ถนนค่อนข้างแคบ บรรทุกน้ำหนัก จะเกินหรือไม่เกิน เราไม่สามารถไปชี้วัดได้ เราไม่มีตัวที่จะไปยืนยัน ผมขออนุญาตที่ประชุม อย่างไรก็ตามเสียขอให้ใช้รายชื่อของท่านในเรื่องไปสู่ขบวนการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกพรรคนี้ครับ

นายพรรคนี้ ราชมนตรี

ผมขอปรึกษานิดหนึ่ง เราได้เริ่มทำเรื่องนี้แล้ว เราขอทำถนนรอบอ่างสักทีดีไหม ถ้าพวกเราไม่เริ่ม ก็ไม่รู้ใครจะเริ่ม ขอรายชื่อพวกเราได้ด้วยดีหรือไม่ ขอให้ท่านปลัดร่างหนังสือพวกเราพร้อมที่จะให้ลายเซ็น เรายื่นเรื่องไปพร้อมกันทั้งสองเรื่อง เขาจะรับหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง ขอบขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหม ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

นายสถิตย์ สุขเดช

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ สุขเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สืบเนื่องมาจากการสร้างบ้านเอื้ออาทรให้กับพีจีราพร หมู่ที่ ๔ ที่ได้รับงบประมาณมาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านเทศบาลตำบลเขาพระสองหมื่นกว่าบาทมีประชาชนร่วมบริจาคเยะ มีท่านสท.โชคดีบริจาคเจ็ดร้อยห้าสิบบ สท.จำนงค์บริจาคหกร้อยบาท และมีเกษตรกรบริจาคมาหนึ่งพัน และผมนายสถิตย์บริจาคไปหนึ่งพัน ท่านนายกาก็บริจาคไป แต่ยังไม่พอดอนี้ยังขาดปูนประมาณสิบก้ากระสอบ ผมอยากนำเสนอให้พวกเราช่วยๆ ไม่อย่างนั้นไม่เสร็จแน่นอน เมื่อวานปูนหมด ผมกับสท.โชค ช่วยกันคนละกระสอบ วันนี้เขาได้ไปซื้อ ได้มาทำ แต่ผมดูแล้ว คิดแล้วประมาณสิบก้ากระสอบ ผมต้องขอนายกฯและขอสภา ขอคนละสองกระสอบ เราจะซื้อไม่หมดก็ได้จะไปซื้อของที่จำเป็นก็ได้ ขอคนละสองกระสอบหมายถึงคนละสามร้อยบาท ผมอยากจะขอผ่านท่านประธานกับท่านนายกฯ ขอบขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระ สำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) วสันต์ ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ